

Số: 02/2020/CV-SGP

Tp.HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT PHIM

(V/v sản xuất chương trình “Khám Phá Bắc Giang”)

VP.UBND TỈNH BẮC GIANG	
ĐẾN	Số: 6392
	Ngày: 17.10.2020
	Chuyên: Quốc gia

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

Công ty CP Công nghệ Truyền hình Sài Gòn Phim thực hiện dự án phim tài liệu “Khám Phá Việt Nam” nhằm giới thiệu về vùng đất, con người, tài nguyên thiên nhiên cùng với những món ngon vùng miền, những nét văn hoá truyền thống của khắp các tỉnh thành trên cả nước. Chương trình được phát sóng hàng tuần trên kênh TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM khung giờ 7h00 – 7h45 và 10h00 – 10h45 ngày Chủ Nhật hàng tuần.

Hiện nay, đoàn làm phim chúng tôi đang mong muốn thực hiện 05 tập phim về “Khám phá Bắc Giang” để khán giả truyền hình trong và ngoài nước biết rõ hơn về vùng đất và con người nơi đây.

Nhằm tạo điều kiện để phim được hoàn thành, chúng tôi xin kính nhờ UBND Tỉnh cùng các Sở, Ban ngành hỗ trợ cho đoàn làm phim khoản chi phí: 49 triệu x 05 tập = 245.000.000đ (Hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng chẵn). Giá đã bao gồm thuế VAT. Chi phí trên bao gồm: chi phí sản xuất 05 tập phim hoàn thiện và chi phí đi lại, ăn ở của đoàn làm phim trong suốt quá trình tác nghiệp tại Tỉnh Bắc Giang.

Sau khi 05 tập phim được sản xuất và phát sóng xong, chúng tôi sẽ gửi lại toàn bộ phim (bao gồm 05 đĩa DVD và file AVI full HD) để Quý Tỉnh làm tư liệu cho công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin khác.

Để phim đạt hiệu quả như mong muốn, Công ty CP Công nghệ Truyền Hình Sài Gòn Phim kính mong nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của Quý Tỉnh để phim được hoàn thành theo đúng tiến độ. Một lần nữa, chúng tôi xin kính chúc toàn thể Đảng bộ và nhân dân Tỉnh không ngừng phát triển, kính chúc Ban Lãnh đạo Tỉnh sức khoẻ, thành công, đưa Tỉnh Bắc Giang trở thành khu vực kinh tế trọng điểm. Chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi sớm từ Ban Lãnh Đạo Tỉnh và các Sở, Ban ngành.

Xin Quý Tỉnh vui lòng dành chút thời gian xem nội dung 05 tập phim “Khám phá Bắc Giang” đính kèm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP.





SAIGON FILM
PRODUCTIONS



CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SÀI GÒN PHIM
1/5E1 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: 08.6684 9986 , 0918.995.991
Email: saigonfilmvn@gmail.com

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH “KHÁM PHÁ BẮC GIANG”

I. Mục tiêu

Mục tiêu chính của phim là giới thiệu về vùng đất, con người, nguồn tài nguyên thiên nhiên cùng với những món ngon vùng miền, những nét văn hoá truyền thống của Tỉnh Bắc Giang với những mục tiêu cụ thể sau:

- Giới thiệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên – xã hội, con người của Tỉnh Bắc Giang nhằm tôn vinh các lợi thế để phát triển kinh tế, du lịch Tỉnh Bắc Giang.
- Giới thiệu các làng nghề truyền thống, các lễ hội, đặc sản cùng những danh lam thắng cảnh của Tỉnh Bắc Giang để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
- Giới thiệu nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của Tỉnh Bắc Giang nhằm tăng cường hiểu biết và nâng cao nhận thức về giá trị tài nguyên, qua đó tuyên truyền công tác bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế những biến đổi khí hậu.
- Thu thập và giới thiệu các mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, các mô hình khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên cho mục đích sinh kế. Phát triển kinh tế, du lịch phải gắn liền với bảo vệ môi trường, bảo vệ những giá trị văn hóa của Tỉnh Bắc Giang.
- Kết hợp với những kế hoạch tuyên truyền của Tỉnh Bắc Giang trong năm 2020, định hướng tuyên truyền cho những năm tới, chúng tôi kính nhờ đến Ban Lãnh đạo tỉnh Ủy, UBND tỉnh Bắc Giang cùng các Sở Ban ngành cùng đề xuất xây dựng nội dung các tập phim. Trong quá trình thực hiện có thể bổ sung thêm các đề tài phù hợp với công tác tuyên truyền năm 2020 và các năm tiếp theo.

II. Thời lượng và kênh phát sóng

- Số tập: 05 tập phim.
- Thời lượng: 10 phút/ tập.
- Kênh Phát sóng: Kênh Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam.
- Khung giờ: 07h00 – 07h45 và 10h00 – 10h45 (chúng tôi sẽ có Thông báo lịch phát sóng cụ thể đến Quý Tỉnh).

III. Hình thức thể hiện và thời gian sản xuất

a. Thời gian sản xuất: Công ty sẽ tổ chức sản xuất ngay sau khi Hợp đồng được ký kết.

b. Hình thức thể hiện

Phim được thể hiện dưới dạng khám phá kết hợp những đề tài nóng bỏng trong công tác bảo tồn, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Phim có sự tham gia phát biểu của các cấp ngành quản lý của Ban Lãnh đạo Tỉnh cùng các Sở Ban ngành, các nhà khoa học, chuyên gia du lịch nhằm quảng bá hình ảnh, con người tỉnh Bắc Giang, qua đó kêu gọi các nhà đầu tư trong tương lai.



IV. Nội dung các tập phim

Nội dung có thể được thay đổi theo yêu cầu của Quý Tỉnh. Sau khi Quý Tỉnh đồng ý hỗ trợ sản xuất 05 tập phim, chúng tôi sẽ gửi Kịch bản chi tiết cho Quý Tỉnh.

STT	ĐỀ MỤC	NỘI DUNG CHÍNH
1	Tổng quan Bắc Giang	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên – xã hội, con người với những nét văn hoá truyền thống của Tỉnh.- Giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của Tỉnh Bắc Giang.- Phỏng vấn Lãnh đạo Tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.- Truyền thông điệp của 05 tập phim “Phát triển du lịch hướng đến bảo vệ môi trường, cuộc sống, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ giá trị di sản, văn hóa của Tỉnh Bắc Giang”.
2	Nét đẹp dung dị từ làng nghề truyền thống	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu tổng quan các làng nghề thủ công truyền thống tại Tỉnh Bắc Giang: làng bánh đa nem Thổ Hà, làng mây tre đan Tăng Tiến, làng bún Đa Mai, làng hương ngát Linh Sơn, làng nghề Mì Chũ, làng rượu Vân Hà,...- Những nét đẹp văn hóa của làng nghề (MC cùng tham gia các công đoạn để tạo ra sản phẩm).- Phỏng vấn một số hộ dân tiêu biểu trong làng nghề để tìm hiểu về đời sống của người dân gắn với nghề truyền thống; các sản phẩm và thị trường tiêu thụ (trong và ngoài nước).
3	Hấp dẫn du lịch Bắc Giang (phần 1)	<p>Giới thiệu các điểm đến du lịch ở Bắc Giang:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thành cổ Xương Giang- Đình Thổ Hà- Chùa Đức La- Khu di tích Suối Mỡ
4	Hấp dẫn du lịch Bắc Giang (phần 2)	<p>Giới thiệu các điểm đến du lịch ở Bắc Giang:</p> <ul style="list-style-type: none">- Rừng nguyên sinh Khe rỗ- Khu du lịch Khuôn Thần- Hồ Cầm Sơn <p>Phỏng vấn Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về định hướng phát triển du lịch của Tỉnh.</p>
5	Đặc sắc lễ hội và ẩm thực Bắc Giang	<ul style="list-style-type: none">- Một số lễ hội đặc sắc: lễ hội Từ Hà, hội đình Thổ Hà, lễ hội Yên Thế, lễ hội Xương Giang, lễ hội Y Sơn,...- Giới thiệu các đặc sản: vài thiều Lục Ngạn, xôi trứng kiến, chè đỗ dãi Mỹ Độ, cua da,...- Phỏng vấn một số du khách cảm nhận về lễ hội và ẩm thực Bắc Giang.



❖ Các thành phần tham gia dự kiến:

STT	Họ tên	Chuyên Môn	Nơi Công Tác
1	Ông Vũ Gia Hiền	Nhà Nghiên Cứu	Trung Tâm nghiên cứu du lịch Việt Nam
2	Ông Trần Bích Uyên	Đạo diễn	Công ty CP CN TH Sài Gòn Phim
3	Ông Nguyễn Văn Chung	Chủ nhiệm	Công ty CP CN TH Sài Gòn Phim
4	Bà Trần Thị Hương	Biên tập Điều hành sản xuất	Công ty CP CN TH Sài Gòn Phim
5	Khách mời trải nghiệm trong chương trình	MC dẫn chương trình	

☎ Mọi thông tin phản hồi xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH SAIGONFILM

Địa chỉ : 1/5E1 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT : 08 66849986

Di động : **0918 995 991** (gặp Chung); saigonfilmvn@gmail.com

hoặc **0931.233.293 – 0589.72.68.39** (gặp Bảo Yên); yenngocthang@gmail.com

